



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๕๕๒๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๑/๕๓๔

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน

ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ

สำนักส่งเสริมการปลูกป่าขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ๕ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ มาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรัฐธยา เบนศิริธรรมกุล)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สำเนา

คำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ที่ ๕ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ ราย
(บัญชีแนบท้ายคำสั่ง) นั้น

สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับ
ระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ดังนี้

๑. นายเจตต์จ รัตนแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายประภิตดี ดาราสว่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการ
๓. นายพงษ์ศักดิ์ เทียงธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
๔. นางเบญจา แท้สูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ดำเนินการทดสอบเพื่อขอปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๒ ทดสอบความรู้
ความสามารถโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๕ คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คำ หรือ กรณีพิมพ์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คำ และสำหรับ
ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คำ พร้อมรายงานผลการทดสอบให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำเนาถูกต้อง

(นางเบญจา แท้สูงเนิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงนาม) ธีัญญา เนติธรรมกุล

(นายธีัญญา เนติธรรมกุล)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงาน ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพงศ์ ศรีสนิท	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๑	ปฏิบัติงานส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
๒	นายสนั่น พันธุ์งาม	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๑	ช่วยปฏิบัติราชการสำนักป้องกันฯ
๓	นางสาวพิทยา บุญรอด	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๑	ปฏิบัติงานส่วนปลูกป่าภาครัฐ